
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันพุธที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง 
*************** 

ผู้มาประชุม 
๑.นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑    
๒.นายสมสี  อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๓.นายศราวุฒิ  ศรีคำ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
๔.นายศิวกร  นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒  
๕.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
๖.นายนราวิชญ์  สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๗.นายปรีชา  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๘.นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑  
๙.นายสุพัฒน์  สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑๐.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
๑๑.นายโชคเกษม  หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑๒.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๓.นายประมวล  ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๑๔.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๑๕.นายเทิดชัย  อุทัยวี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๑๖.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๑๗.นายทิพโสตะ  พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมตรีตำบลหนองหลวง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง  
๒. นางวินัดดา  รูย ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๓. นางสาวอรปรียา  แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๔. นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๕. นางพรรณี   ศิริหัตถ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๖. นางวีณา  พ่ึมชัย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๗. นางสาวนฤมล  จันทลา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๘. นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๙. นายวัชรินทร์  พูลเพิ่ม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
๑๐.นายวิวรรธน์  โคตรภูธร ผู้ช่วยนิติกร 
๑๑.นางสาวศิริพร  พร้อมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๒.นายปพนธนัย  ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๓.นายศราวุธ   มงคลนำ นายช่างสำรวจชำนาญงาน 
๑๔.นางบุษบา  เพชรนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๕.นางสาวจนิตหรา  ละโป ้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
๑๖.นางสาวทัศนีย์  ศิริบุตร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
๑๗.นายโกฏษฐา  ใครบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   

/๑๘. นางสาวสาวิตร.ี.... 



-๒- 
๑๘.นางสาวสาวิตรี  อุปชา นิติกรปฏิบัติการ 
๑๙.นางรุ่งฤดี  ศรีทะจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด  
๒๐.นางนิตยา  มะณี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
๒๑.นางสาววนิดา  บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๒.นายจักรพันธ์   กาญบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
๒๓.นางสาวบุษบา  อริยศรีวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒๔.นางวิลาวัลย์  วิลลิเกอร์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๒๕.นางสาวนฤมล โนนวังชัย ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๖.นางสาวเบจมาศ ชูบุญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 
๒๗.นายสมนึก  ยันตะพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
๒๘.นางสาวนิภาพร  สายกัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๒๙.นางสาวศิวพร  ประชานันท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๓๐.นางหทัยรัตน์  สารมานิตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๓๑.นางสาวพจนา  สมบัติศร ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๒.นายณัฐยศ  แก้วพาดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
๓๓.นายเนตรนพงษ์  ศรีเสน่ห์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๓๔.นางสาวจีวรา  ฤทธิดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๓๕.นางสมพิศ  บุราณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๓๖.นางสาวปิยะมาศ ศรีมา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    
๓๗.นางสาวกิตติยา  มุ่งมาตร ผู้ดูแลเด็ก 
๓๘.นางสาวกาญจนา  ม่วงสด ผู้ดูแลเด็ก   
๓๙.นางสาวธัญวรัตน์  สายสอน ครู วิทยฐานะชำนาญการ   
๔๐.นางกฤษนา  เดชะ   ผู้ดูแลเด็ก 
๔๑.นางสาวมนัญญา  แสงกล้า คร ู
๔๒.นายกิติพงษ์  ถาบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๔๓.นางสาวภานุมาศ  พันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๔๔.นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาฯ)         หนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 

ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กระผม นายศราวุธ ศรีคำ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

/ด้วยสภาเทศบาล..... 
 



-๓- 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ              
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง และอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  และนัดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
....................................................................................... 

 
                     (นายเฉลิมชยั ประทุมพงษ์) 

                   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ขณะนี้เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
(ประธานสภาฯ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนที่จะเริ่มประชุมสภาฯผมขอให้โอวาท เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

  ความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการบริหารงานใหญ่ๆ เช่น งานของ
แผ่นดิน  และความสามัคคีนี้ จะเกิดขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะ มีคุณธรรม เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยว ผูกพันจิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น  

  ประการหนึ่ง ได้แก่การให้ คือ การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือกันให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้
คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกัน 

  ประการที่สอง ได้แก่ การมีวาจาดี คือพูดแต่คำสัตย์ คำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกัน 
พูดแนะนำประโยชน์กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน 

  ประการที่สาม ได้แก่การทำประโยชน์ให้แก่กัน คือ ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์เกื้อกูล ทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม 

/ประการที่สี่..... 



-๔- 

  ประการที่สี่ ได้แก่การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสม คือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่า
ผู้ อ่ืน และไม่ด้อยให้ต่ำทรามไปจากหมู่คณะ หมู่คณะใดมีคุณธรรม เครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ 
ดังกล่าว หมู่คณะนั้น ย่อมจะมีความเจริญมั่งคงข้ึนด้วยสามัคคีธรรม ผมก็ขอฝากเป็นข้อคิดและ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานต่อไปนะครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ลำดับต่อไป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ทางฝ่ายสภาฯไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม                    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ครั้งแรก ในวันพุธที่ ๕  
      พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
(ประธานสภาฯ)  รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวง ครั้งแรก ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน  ผู้เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ   จำนวน  ๑๐ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน   ๒ คน    

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
(ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา 
   -เห็นชอบ  จำนวน  ๑๐ เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   -งดออกเสียง จำนวน  ๒ เสียง /๑.ประธานสภาฯ  ๒.เลขานุการสภาฯ  

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อทราบ 
   ๓.๑ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง แถลงนโยบายต่อสภาเทสบาลตำบลหนองหลวง   
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ)   เชิญครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(เลขานุการสภาฯ) หลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  

/มาตรา ๔๘ ทศ..... 



-๕- 
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก

ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้งนี ้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 กรณีท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือ 
สภาเทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้า
ไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไป
พลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาล 
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา 
มาประชุมด้วย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด แจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองให้เป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 
 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  
 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ที่มาประชุม  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
 เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักซ้อมและ
อภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้าน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านที
ละคนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นำความใน
หมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
/นายเฉลิมชัยฯ..... 

 



-๖- 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เมื่อท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ 
(ประธานสภาฯ) แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่านได้รับทราบ 
   เป็นทีเรียบร้อยแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงได้แถลงนโยบาย 
   ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลยครับ ขอเรียนเชิญครับ 

               คำแถลงนโยบาย 
           ของ 

             นายประมวล  ศรีมา 
                    นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 

                  แถลงต่อ  สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
                 อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

               วันพุธที ่ ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายประมวล ศรีมา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง รองประธานสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรีฯ) หนองหลวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และผู้มี

เกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่เคารพทุกท่าน 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระผมได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เพียงคนเดียว และได้รับการสนับสนุนการลงคะแนนทั้งสิ้น จำนวน ๓,๓๗๑ คะแนน 
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๖,๒๕๖ คน ไม่มาใช้สิทธิ์ ๒,๑๐๓ คน ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนดทุกประการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ มาตรา ๔๘ 
ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช 
๒๕๕๒ กำหนดให้นายกเทศมนตรี ต้องแถลงนโยบายในการบริหารต่อสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับ
หน้าที่  

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และคณะผู้บริหารได้กำหนด
นโยบาย ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองหลวง ตามกรอบ อำนาจหน้าที่ ของ
เทศบาลซึ่งกำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยคำนึงถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด ที่ใช้ในการปกครองประเทศที่ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาตำบลหนองหลวง ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
๑.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท ให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
ด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน 
๒.๑ ด้านคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกพืชทางการเกษตรทุกประเภทที่เป็นอัตลักษณ์ 
      ของตำบล และส่งเสริมให้มีตลาดกลางเพื่อจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรในตำบลหนอง 
      หลวง 
๒.๒ ด้านการพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้มีระบบการป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือคนในตำบลหนอง 
      หลวงให้ครอบคลุมทุกมิติ 

/๒.๓ ด้านการพัฒนาชุมชน..... 



-๗- 
๒.๓ ด้านการพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้มีแหล่งออกกำลังกายแหล่งพักผ่อนหย่อนใจขึ้นในตำบล 
      หนองหลวง 
๒.๔ ด้านการพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพภายในตำบลหนอง  
      หลวง           
๒.๕ ด้านการพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้มีการพัฒนา อบรม บุคลากรทั้งในเทศบาลและคนใน 
      ชุมชน ทุกเพศทุกวัย เพ่ือให้เกิดการปรับตัวและมีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
      สถานการณ์โลก 
๒.๗ ด้านพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้มี ไวไฟ(Wifi)ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
๒.๘ ด้านพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้มีเครื่องป้องกันความปลอดภัยให้คนในชุมชนและเครื่อง 
     ป้องกันเก่ียวกับภัยพิบัติต่างๆ 
ด้านที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี กีฬา กรีฑา 
๓.๑ ด้านการศึกษา สนับสนุนให้ ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาเต็ม 

                                     ตามศักยภาพอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษากำหนด 
๓.๒ ด้านกีฬา กรีฑา สนับสนุนให้มีสนามกีฬา กรีฑาทั้งกลางแจ้งและในร่มให้เพียงพอและ 

ครอบคลุม ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธไมตรี 
ของคนภายในตำบลหนองหลวง สนับสนุนให้เยาวชนที่รักด้านกีฬา กรีฑาได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมาย 

  ๓.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี สนับสนุนให้เกิดงานประจำปีที่เป็นอัตลักษณ์ของ  
        ตำบลและงานประเพณีอันดีงามตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ 

   ด้านที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการขยะ ต้องได้รับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      สนับสนุนให้มีระบบป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคร้ายแรงอย่างเป็น 
      ระบบ ปรับปรุงระบบกู้ภัย ระบบช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
๔.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสาธารณะว่างเปล่า ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงดูแลให้เกิดความ  
      สะอาดร่มรื่นสวยงาม 

   ด้านที่ ๕ ด้านการบริการ 
๕.๑ ด้านการให้บริการ การให้บริการแก่ บุคคล หน่วยงานสังกัดและหน่วยงานอ่ืนต้องรวดเร็ว
ทันตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ กำหนด  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆภายในตำบลหนองหลวง จะ
บรรลุผลไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมพลังจากท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ตลอดจนพ่ีน้องชาวตำบล
หนองหลวง 

กระผมและทีมงานบริหารทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือและให้
การสนับสนุนนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วจากสภาแห่งนี้ เพ่ือให้ตำบลหนองหลวงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวตำบลหนองหลวง
โดยรวมและทีมบริหารจะยึดมั่นตามหลักการที่ได้นำเสนอไว้ในการหาเสียงว่า “จะไม่กอบ             
ไม่โกย ไม่โกง ไม่กิน สิ่งที่กฎหมายกำหนด” กระผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ  

               นายประมวล  ศรีมา 
                                                             นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
             วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

           /คณะผู้จัดทำ..... 



-๘- 
                                           คณะผู้จัดทำคำแถลงนโยบาย 

                    นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
                                                                  ............. 

นายประมวล ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ 
นายเทิดชัย อุทัยวี   รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ 
นายบุญหลอม  ตรีเมฆ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายทิพโสตะ พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม  -รับทราบ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ(ถ้ามีก็เชิญได้เลยครับ)  
(ประธานสภาฯ) 

นายนราวิชญ์  สายกัน -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภาฯเขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่ านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนราวิชญ์  
สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ถือว่าเป็นของขวัญ
ให้กับชาวตำบลหนองหลวง หลายปีแล้วกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้คนที่เราชอบคนที่เรารักทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งฝ่ายสภาฯ และผมขอ
เสนอผ่านท่านประธานสภา ถึง ฝ่ายบริหาร เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) เป็นเรื่องร้ายแรง อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดินมีผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) เหลือเพียงตำบลหนองหลวงที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ผมได้รับข้อเสนอจากชาวบ้านมาว่าเขตอ่ืนตำบลอ่ืนเขามีการกักตัว 
แต่ตำบลหนองหลวง  ตลาดสดตำบลหนองหลวงทำไมไม่กลัวโรคไวรัสโคโรน่าฯ โดยทาง
เทศบาลตำบลหนองหลวง มีเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวทัศนีย์                
ศิริบุตร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ดูแลคอยประสานงานด้านต่างๆและคัดกรองผู้ที่จะ
มาใช้บริการตลาดสดตำบลหนองหลวงของเรา  ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางครั้งประชาชน 
ชาวบ้านในพ้ืนที่ พ่อค้า แม่ค้า ก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคติดต่อนี้เท่าที่ควร 
ผมได้หารือกับท่านนิภาพร วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง เพ่ือหาแนวทาง
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนชาวบ้านในพ้ืนที่ พ่อค้า แม่ค้า ที่มาใช้บริการตลาด
สดตำบลหนองหลวงของเรา ได้ให้ความร่วมมือกันในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค
วิด - ๑๙) โดยท่านนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ได้ขอความ
ร่วมมือทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน คัดกรอง ผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดตำบล              
หนองหลวง ท่านบอกว่าก็ยังมี พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดตำบลหนองหลวงบาง
ราย ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกัน คัดกรอง ผู้ที่จะมาใช้บริการตลาดสดตำบล
หนองหลวงเท่าท่ีควร และผมมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ครับ 

  เรื่องที่ ๑ ผมขอเสนอให้เทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ิมมาตรการคัดกรอง ผู้ที่จะมาใช้
บริการตลาดสดตำบลหนองหลวงของเราให้เข้มข้นกว่าที่เดิมโดยทำไปเรื่อยๆ จนกว่าโรคไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผู้ติดเชื่อลดลง  

  เรื่องท่ี ๒ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ กรณีท่ีมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) โรงพยาบาลต่างๆ คลินิก ก็จะพิจารณารับผู้ป่วยโรคโวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)                                     

/เป็นรายๆไป..... 
 



-๙- 
เป็นรายๆ ไป ในส่วนของ รพ.สต. ตำบลหนองหลวง ของเราผมเองเป็นประธาน อสม.ตำบล
หนองหลวง ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ได้มีข้อสั่ งการให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหนอง
หลวง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ไปรวมกันเพ่ือฉีดวัคซีนซึ่งการรวมตัวกันเป็นเรื่องที่ยากผมอยากเสนอว่า
ถ้า อสม. มีการออกเรี่ยไรกันใช้งบจากเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท คนละ ๑๐๐ - 
๒๐๐ บาท เพ่ือนำเงินมาทำห้องน้ำตอนนี้ฉาบเสร็จแล้ว โถส้วมเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ครบแล้ว 
แต่ยังขาดกระเบื้อง สิ่งที่ผมนำเรียนเป็นเรื่องส่วนรวมของ รพ.สต.ของเรา จึงนำเรียนท่าน
ประธานสภาผ่าน ไปถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และฝ่ายบริหาร  พิจารณาเรื่อง
งบประมาณว่าจะมีระเบียบข้อไหนที่จะจัดหา เพื่อดำเนินการในส่วนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ ถ้า
ไม่มีระเบียบในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการได้ ผมขอเสนอให้ทางฝ่ายสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง และฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง เสียสละใช้งบประมาณของแต่ละ
ท่านในการซื้อกระเบี้อง จำนวน ๑๕ กล่อง ห้องน้ำ ๓ ห้อง มีห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำ
ผู้พิการ ซึ่ง อสม. ได้รวบรวมงบประมาณส่วนตัวดำเนินการมาแล้ว ผมก็ขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาด้วยครับ ผมมีเรื่อง
ที่จะเสนอเพียง ๒ เรื่องเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณ ท่านนราวิชญ์  สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ท่านได้ทำ 
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ประธาน อสม. ตำบลหนองหลวงของเราด้วย ท่านได้นำปัญหานี้มาแจ้งส่วนการปฏิบัติ

นั้น ผมต้องขอนำเรียนท่านนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง และท่าน
ปลัดเทศบาลฯ ก่อนนะครับ ว่าจะมีแนวทาง กฎหมาย ระเบียบ ในการดำเนินการอย่างไร ผล
จะเป็นอย่างไรผมขอแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องเร่งด่วนขณะนี้เราทุกท่านก็
กำลังห่วงใยสุขภาพคนในชุมชนคนในครอบครัวกันอยู่นะครับ ก็คิดหาวิธีป้องกันร่วมกันนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพบูลย์ 
กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ตามที่ท่านนราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
เสนอในที่ประชุมสภาฯหมายถึงว่าเป็นเรื่องหารือ หรือเปล่าครับ ทางเทศบาลตำบลหนองหลวง 
จะมีแนวทางช่วย รพ.สต. ตำบลหนองหลวงอย่างไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ ตอนนี้ต้องใช้
กระเบื้องอีกประมาณสิบกว่ากล่องห้องน้ำก็จะเสร็จ ผมว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรนะครับ ทาง
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาฯ ก็น่าจะช่วยกันได้ในเรื่องนี้ ในความรู้สึกของผมนะครับเพราะมัน
เป็นงานส่วนรวม พี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่ รพ.สต. ตำบลหนองหลวงของเรา ก็จะได้ใช้
ประโยชน์ตรงนั้น  สำหรับโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในความรู้สึกของผมน่าจะเป็น
ข่าวเฉยๆ เพราะว่ามันมาถึงหนองหลวงของเราแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ คนงานที่
ร้านของผมเขาบอกว่า แฟนของเขามาหามานั่งคุยกันเกือบ ๑ ชั่วโมง ผมดูไทม์ไลน์ของเขาเข        
าป่วยและเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ผมก็เลยโทรไปแจ้ง อสม. ตามลำดับทาง รพ.สต. ตำบลหนองหลวงก็นัดไปตรวจอีก 
๒ ครั้ง ก็ไม่พบเชื้อโรค ผมว่าโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ อยู่ที่การ
ป้องกันตัวเองเราหลายคนตื่นตระหนกว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผมว่ามันไม่ใช่ และผมยากให้
ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงช่วยกันรักษาความสะอาดเช่น ไปตลาดก็ให้ใส่แมส ล้าง 

/มือด้วยเจลแอลกอฮอล์..... 
 



-๑๐- 
 

มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ผมก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เพราะว่าโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด -๑๙) ก็เริ่มซาลงแล้ว พื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน ก็เป็นแค่พ้ืนที่สีเหลือง
ไม่ใช่พื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่สีแดงนะครับอีกหน่อยผมคิดว่าประมาณกลางเดือนก็น่าจะเป็นพ้ืนที่
สีเขียวแล้วคงไม่มีคนติดเพ่ิม เรื่องกระเบื้องที่จะนำมาทำ รพ.สต.ตำบลหนองหลวง ตามที่ท่าน
นราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ เสนอมา ผมก็เห็นด้วยนะครับ
ผมก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ปรึกษา 
หารือกันนะครับว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร  
  ผมมีเรื่องที่จะเสนอจำนวน ๑ เรื่อง เป็นเรื่องเร่งด่วนกรณีเรื่องรถฉุกเฉินบริการรับ-ส่ง
ผู้ป่วยของเทศบาลตำบลหนองหลวง ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ารถฉุกเฉินบริการรับ -ส่ง 
ผู้ป่วยของเทศบาลตำบลหนองหลวงไม่เพียงพอ เวลามีผู้ป่วยฉุกเฉินชาวบ้านเกรงว่าจะนำ
ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ทันผมขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภาฯไปถึงผู้บริหารเทศบาลตำบล
หนองหลวง ได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้นำ 
(ประธานสภาฯ) ปัญหาพ้ืนฐานที่ชุมชนของเราเป็นอยู่ขณะนี้ อาจจะคิดหาวิธีทางแก้ไขแต่ขึ้นอยู่กับความ

รับผิดชอบทางเทศบาลตำบลหนองหลวง วันนี้เรามีผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงแล้วและ
ได้แถลงต่อสภาฯแล้ว ปัญหามันก็มีโอกาสคลี่คลายในโอกาสต่อไปก็เพียงแต่รับทราบข้อมูลว่าที่
ท่านนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ดี เป็นการห่วงใยที่พ่ีน้องในชุมชนของเรา หมายความว่าเราจะทำ
อย่างไรชุมชนของเราถึงจะปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) อีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่อง รถฉุกเฉินบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยของเทศบาลตำบลหนองหลวง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงไปแล้วนั้น กรอบนโยบาย
ท่านได้วางแนวคิดวางหลักการบริหารจัดการซึ่งวันนี้ท่านก็จะดำเนินการตามแนวที่ท่านเคยทำ
มา ก็คงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ ผมก็ขอรับข้อมูลนี้และจะนำเรียนให้ทางฝ่ายบริหารได้
รับทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะดำเนินการ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมในระเบียบวาระการประชุมสภาฯต่อไปเรื่องอ่ืนฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ที่ประชุมสภาฯ มีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)   (ถ้ามี) ก็เชิญเสนอได้เลยครับ  

นายโชคเกษม  หอมพันนา -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภา
ถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ฝ่ายบริหาร ท่านปลัดเทศบาลฯ เรื่อง งานที่เราอนุมัติ
ค้างไว้ เรื่องจ่ายเงินสะสมพร้อมที่จะดำเนินโครงการไหมครับ ตอนนี้ชาวบ้านเขาติงว่าสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับเลือกเข้ามาหลายสมัยแล้วแต่ไม่ดำเนินการอะไรให้ตามที่
หาเสียงไว้ ผมก็ได้แจ้งชาวบ้านว่าให้ผมได้เข้าไปประชุมสภาฯก่อน และวันนี้เป็นวันแถลง
นโยบายนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่าเราจะดำเนินงานต่อไปได้ไหมครับในส่วนงานโครงการที่
ค้างไว้ เรื่องจ่ายเงินสะสมนะครับ ซี่งมีโครงการ ๒ โครงการ 

 
/๑.โครงการปรับปรุง.....  



-๑๑- 
 

 ๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองหลวง - โคกสำราญ หมู่ที่ ๕ 
 ๒.โครงการวางที่ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕   
  จะลงมือทำต่อไปได้ไหมครับผมก็มีเรื่องสอบถามเพียงแค่นี้ครับ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผมขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาทราบขอ 
(ประธานสภาฯ) เชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(ปลัดเทศบาลฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ผมขอนำเรียนที่ประชุมสภาให้ทราบดังนี้นะครับ มีเงิน ๒ 
ประเภท ตามที่ทางผู้บริหารชุดเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงชุดเดิมได้อนุมัติ
ไว้คือ ๑.เงินโอนงบประมาณ และ ๒.เงินจ่ายเงินสะสม สำหรับเรื่องโอนงบประมาณเราได้โอน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการที่ตั้งจ่ายไว้ สุดท้ายไม่ได้จ่ายเนื่องจากงบประมาณที่เราตั้งไว้
ทั้งสิ้น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ขาดจากงบที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติประมาณ ๔ ล้าน
กว่าบาท คืองบประมาณเข้าไม่ครบจึงไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับเรื่องเงินสะสมเม่ืออนุมัติ
ไปแล้วได้ตรวจสอบยอดกันไว้เป็นรายจ่ายประจำ หรือรายจ่ายที่ข้อกฎหมายกำหนด และได้
ตรวจสอบดูแล้ว ซึ่งทางผมไม่ได้ดำเนินการจ่ายเนื่องจากว่ากันเงินไว้แล้วไม่เพียงพอต่อการ
จ่ายเงินสะสม ซึ่งยอดเงินสะสมของเราจะมีมากอยู่แต่ว่าเมื่อกันเงินไว้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาม
เดือน หรือเป็นรายจ่ายพวกเบี้ยยังชีพแล้วผมก็เลยได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองคลัง ก็เลยไม่
ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสะสมครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงเรื่อง การโอนงบประมาณ และการ 
(ประธานสภาฯ) จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯทราบ และท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวง เขต ๒ จะมีข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ  

นายโชคเกษม หอมพันนา -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนอง
หลวง ได้ชี้แจงและอธิบายเรื่องการโอนงบประมาณและการจ่ายเงินสะสม ผมก็เข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวแล้วครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอบคุณท่านโชคเกษมหอม  พันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ที่ได้นำ 
(ประธานสภาฯ) ปัญหา หรือว่างานที่เราปฏิบัติมางานที่ค้างอยู่ก็อยากให้งานแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน แต่ก็ตามที่

ทางท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเกี่ยวกับงบประมาณนะครับไม่ว่า
จะเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ และงบประมาณปี ๒๕๖๔ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวงจะเสนออีกไหมครับ ถ้ามีก็เชิญเลยนะครับ  

นายปรีชา  จันทร์หอม -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  

/ผมนายปรีชา..... 



-๑๒- 

ผมนายปรีชา จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอเรียนถามฝ่าย
บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง ผ่านท่านประธานสภาฯ กรณีจัดหางบประมาณเพ่ือซื้อท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ สามารถทำได้ไหมครับก่อนที่จะถึงฤดูฝน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวงก็เคยเห็นอยู่นะครับ ตอนที่ลงพ้ืนที่ไปหาเสียง และตะแกรงเหล็กปิดท่อบ่อพักท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ ๑ ตรงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ ตะแกรงเหล็กมันชำรุดมานานแล้วครับ ผมก็ฝากเรื่อง
นี้ผ่านท่านประธานสภาฯนำเรียนฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านปรีชา จันทร์หอม สมาชิกภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ที่ได้นำปัญหา 
(ประธานสภาฯ) มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ สำหรับเรื่องปัญหาของหมู่ที่ ๖ เรื่องซื้อท่อระบายน้ำท่านนายก

เคยได้มีดำริว่าปัญหานี้จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ส่วนหลังจากประชุมสภาฯเสร็จแล้ว ท่านปรีชา 
จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ สามารถหารือเป็นการส่วนตัวกับทาง
ท่านนายกเทศมนตรี และฝ่ายบริหารก็ได้นะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่าน
ใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้ามีก็เชิญได้เลยนะครับ 

นายสมสี  อัมวงค์ -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมสี                    
อัมวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่อง ร่องระบายน้ำชุมชัย
หนองย่างชิ้น หมู่ ๖ มีสภาพตื้นเขินเวลาฝนตกมาน้ำไหลไม่สะดวกผมก็ขอนำเรียนเรื่องนี้ผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหารได้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้า
หน้าฝนแล้วนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านสมสี อัมวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ที่ได้นำปัญหาที ่
(ประธานสภาฯ) ต้องรีบแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับท่านปรีชา จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง

หลวง เขต ๑ เสนอมานะครับ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ได้รับแจ้งว่าสภาพ
อากาศโดยทั่วไปจะมีฝนตกซึ่งก็เป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ขอนำเรียนถึงทางท่าน
นายกเทศมนตรีได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีมีเรื่อง
ที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายประมวล ศรีมา -เรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 
(นายกเทศมนตรีฯ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ผมขอ
เรียนผ่านท่านประธานสภาฯไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่เสนอว่าปัญหา
ค่อนข้างเยอะมากในเทศบาลตำบลหนองหลวง ผมเองก็ได้วางแผนงานไว้เป็นระยะก่อน
ดำเนินงานจะต้องทำอะไรบ้าง หนึ่ง สอง สาม ในระหว่างนั้นผมจะทำอะไรบ้าง มันเป็นปัญหา
ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมาตั้งนานแล้วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯผ่านท่าน
ประธานสภาฯว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ผมออกหาเสียงตัวเอง เห็นทุกหมู่บ้านทุก
ซอก ทุกซอย ว่าเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคจะทำอะไรบ้างก่อนหลังแต่สิ่งที่ผมยืนยันกับท่าน
สมาชิกสภาฯ ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าปัญหามันถูกหมักหมมมาค่อนข้างนานนะครับ 

/โดยเฉพาะบางเรื่อง..... 

 



-๑๓- 

 โดยเฉพาะบางเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯพ่ึงจะเสนอมากรณีตลาดสด ผมยังไม่เข้าทำงานก็มี
ปัญหามาสองครั้งแล้ว วันนี้ช่วงเช้าก็มีนะครับก็จะรีบดำเนินการแก้ไขผมเชื่อมั่นว่าคงไม่เกิน
ความสามารถที่ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการแก้ไขได้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่นำเสนอ
ปัญหาเข้ามาผมอยากจะเรียนว่า  ในพื้นที่ท่านสมาชิกสภาฯรับผิดชอบอยู่ขอให้ท่านได้รวบรวม
ปัญหาเสนอเข้ามานะครับมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เสนอเข้าสภาฯท่านก็เห็นถึง
ความสำคัญปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชุมชน ก็ขอเรียนยืนยันกับท่านว่าปัญหาที่ท่าน
เสนอมานั้นมันอยู่ในญัตติของผมแล้วนะครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯเป็นอย่างสูงที่ท่าน
ได้นำปัญหาเสนอให้ทางฝ่ายบริหารได้ทราบขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงในเรื่องที่ทางท่านสมาชิกสภาได้ 
(ประธานสภาฯ) เรียนสอบถามนะครับ แนวทางที่ จะแก้ ไขปัญหาบั งเอิญไปตรงกับแนวคิดของท่าน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ผลงานคงจะปรากฏให้ท่านได้เห็นในโอกาสต่อไปนะครับ มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้ามีก็เชิญได้เลยนะครับ 

นายเทิดชัย อุทัยวี -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเทิดชัย 
อุทัยวี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ตามระเบียบวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาฯ เพ่ือ
แถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นก็จะต้องมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ลงลึกไปถึงทุกด้านทุก
ส่วนโดยเฉพาะในเรื่องที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงไปแล้วจะมีบางส่วนที่ยังไม่ปรากฏตรงนี้
เราก็รับฟังจากเพ่ือนสมาชิก เช่น ท่านนราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เขต ๑ ที่ท่านได้กล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในโครงสร้างที่ ๔ เกี่ยวกับโรคร้ายแรง โรคอะไรต่างๆ 
เราก็จะต้องไปดำเนินการในส่วนนี้คือจะต้องดำเนินการแก้ไขป้องกันตามภารกิจฉุกเฉินและ
สถานการณ์ เรื่องเหล่านี้อยู่ในบริการของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการนะครับเพราะฉนั้นเรื่องที่
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ เสนอเข้ามานั้นถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ถนน หนทางที่จะสัญจรไปมานั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาชุมชน เรายังจะต้องได้มาเขียนเป็นรายละเอียดร่วมกันโครงการต่างๆ นะครับที่
ดำเนินการมาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องไปเราต้องสานต่อเราจะยกเลิกไม่ได้ จนกว่าจะจบ
โครงการสิ้นปีงบประมาณที่ได้ดำเนินการมาแล้วนะครับ และจะรวมกันทำงบประมาณจัดทำ
โครงการตามแผนงาน ตามนโยบายอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการดำเนินการสิ่งไหนที่จะ
ดำเนินการให้ในช่วงเวลานี้ทางคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีได้หารือกันและวางนโยบาย
ไว้แล้วจะเอาส่วนไหนที่เร่งด่วนก่อน ส่วนไหนที่จะต้องดำเนินการตามระยะเวลา ตามความ
จำเป็นก็ต้องดูตรงนี้ ส่วนเรื่องโรคร้ายแรงนั้นเอาเป็นเรื่องพิจารณาจำเป็นเร่งด่วน ผมก็ขอเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณมากครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านรองเทิดชัย อุทัยวี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ท่านได้ชี้แจงเรื่อง 
(ประธานสภาฯ) นโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้แถลงต่อสภาฯไปแล้วนั้น ส่วน 
 

/รายละเอียดเจาะลึก..... 



-๑๔- 

รายละเอียดเจาะลึกลงไปนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการตาม
นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีได้วางไว้ คงใช้เวลาไม่มากเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ลงพ้ืนที่พบปัญหามีเวลามีโอกาสได้นำเสนอปัญหาต่างๆเข้า
มา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้ามีก็เชิญได้
เลยนะครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมมีเรื่องที่จะเสนอจำนวน ๒ เรื่อง
ดังนี้ครับ  

เรื่องที่ ๑ ผมขอเสนอโครงการจัดหารถฉุกเฉิน บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย เพ่ิมอีก ๑ คัน
ครับ เช่นรถฉุกเฉินบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยคันที่ ๑ ไปส่งผู้ป่วยแล้ว รถฉุกเฉินบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย 
คันที่ ๒ รอรับผู้ป่วยที่เทศบาล ผมว่าจะได้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินได้เร็วขึ้นและเพียงพอต่อ
ประชาชนในตำบลหนองหลวงของเรานะครับ  

  เรื่องที่ ๒ เรื่องระบบจัดการขยะเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ ผมขอเสนอให้มีรถ
เก็บขยะ มีถังขยะ ตามที่ผ่านๆมาให้ชาวบ้านนำขยะมาทิ้งเอง บ้างก็นำขยะมาทิ้งไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทิ้งไม่ถูกจุด จะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งขยะเลยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ก็ขอนำ
เรียนผ่านท่านประธานสภาฯถึงท่านนายกเทศมนตรี และฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง
ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมก็ได้ 
(ประธานสภาฯ) นั่งสรุปเจตนาของท่านก็คือยังไม่เป็นโครงการแต่เป็นความต้องการของประชาชนที่ท่านรับ

ปัญหามา ผมก็จะประสานท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงนะครับ การเพ่ิมการ
ให้บริการรถฉุกเฉินบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยของเทศบาลตำบลหนองหลวง และการกำจัดขยะเป็น
สิ่งที่ เราท่านทั้งหลายพอได้รับทราบข้อมูลอยู่บ้าง แต่บัดนี้ เป็นเวลาที่เราจะต้องร่วมกัน
ดำเนินการแก้ไข ผมก็จะนำเรียนไปถึงฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป
นะครับ มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอแจ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ และฝ่ายบริหารทุกท่านได้ทราบจำนวน ๒ เรื่อง
ตามรายละเอียดดังนี้นะครับ 

เรื่องที่ ๑ ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน โดยให้ส่ง
ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๑ ฉบับ  

เรื่องที่ ๒ ขอรูปถ่ายสวมชุดเครื่องแบบปกติขาว ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูปเพ่ือ
ใช้ในการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ โดยให้ส่งภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยทั้งข้อ 
๑ และ ข้อ ๒ ให้นำส่งที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง ก็ขอให้รีบส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติมอีกไหม 
(ประธานสภาฯ)  ครับ ถ้ามีก็เชิญเลยนะครับ   
 

/นายนราวิชญ์..... 
 



-๑๕- 

นายนราวิชญ์  สายกัน -กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนราวิชญ์ 
สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯ
เรื่องชุดสีขาวครับ คือ ชุดปกติขาวใช่ไหมครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต้องขอโทษด้วยนะครับชุดที่ใช้ถ่ายรูปคือชุดปกติขาวนะครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานสภาฯ) หนองหลวงท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  

ที่ประชุม  -(ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ก็ได้ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ  

ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น.     
 

(ลงชื่อ)   นายศราวุฒิ  ศรีคำ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

     (ลงชื่อ)   นายสุพัฒน์  สองสี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)   นายนราวิชญ์ สากัน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายนราวิชญ์ สายกนั ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)  นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ) นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        ( นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 


